



ที่ ขร ๕๖๒๐๑/๐๐๔

สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายงาม
๒๐๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันทรายงาม
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๖๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอแจ้งผลการเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการสร้างโรงไฟฟ้า
ชีวมวลในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายงาม

เรียน

อ้างถึง หนังสือ ๒๗๖ ม.๓ ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย ที่ ๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโครงการรัฐ จากเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กลุ่มผู้ร้องคัดค้าน ได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะต่อการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายงาม โดยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ดำเนินงาน ของโครงการ ๓ นั้น

เทศบาลตำบลสันทรายงาม ขอเรียนชี้แจงว่า โครงการที่กลุ่มผู้ร้องคัดค้านตามหนังสือร้องคัดค้าน
ข้างต้น นั้น เป็นโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ไม่ใช่โครงการที่เทศบาลตำบลสันทรายงามเสนอ โครงการที่
เทศบาลตำบลสันทรายงามเสนอ คือ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า
และขอชี้แจงตามประเด็นที่ ดังนี้

๑. สภาเทศบาลตำบลสันทรายงามได้ดำเนินการพิจารณาโครงการดังกล่าวตามแผนงาน/
โครงการที่เทศบาลตำบลสันทรายงามเสนอมาตั้งแต่เมื่อใด และได้สอบถามความเป็นไปได้ของโครงการหรือไม่ ผู้ที่
รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงรายละเอียดที่น่าจะเป็นไปได้อย่างไร และสภาเทศบาลตำบลสันทรายงามมีความเห็น
อย่างไรต่อโครงการฯ นี้บ้าง สภาเทศบาลตำบลสันทรายงามได้พิจารณาเห็นชอบโครงการ ๓ ตั้งแต่เมื่อใดและ
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานจำนวนเท่าใด

คำชี้แจง

ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม ได้เสนอขอโครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ต่อสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม เพื่อให้สภาเทศบาลตำบล
สันทรายงาม ได้พิจารณา เพื่อให้ความเห็นชอบให้มีการศึกษาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของโครงการ ๓
ซึ่งที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงามได้มีมติให้ความเห็นชอบ ให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ๓
และเทศบาลตำบลสันทรายงาม ดำเนินการประชุมร่วม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ และ ผู้นำชุมชน หัวหน้าคุ้ม
หัวหน้ากลุ่ม ทุกคุ้ม ทุกกลุ่มในพื้นที่ ทั้ง ๗ หมู่บ้าน โดยเทศบาลได้ชี้แจงถึงความจำเป็น วัตถุประสงค์ของโครงการ
๓ สารสำคัญของโครงการฯ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการฯ ผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในสถานที่ที่จะดำเนินการ และที่ประชุม ได้มีมติให้ความ

เห็นชอบให้มีทำการศึกษาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ของโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ก่อนที่จะเริ่มโครงการและให้นำผลการศึกษากลับมาพิจารณา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นและการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ ฯ ก่อนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ของเทศบาลตำบลสันทรายงาม เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเอกชนจะเป็นผู้ลงทุน ๑๐๐ % เทศบาลไม่ได้ใช้งบประมาณแต่อย่างใด

๒. ขอรทราบเหตุผลที่เทศบาลตำบลสันทรายงาม พิจารณาเห็นด้วยกับการที่เทศบาลตำบลสถาน เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างเอกชนตามขั้นตอนการดำเนินงานข้อ ที่ 7 (ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งสามารถทำ ได้หรือไม่หรือสภาเทศบาลตำบลสันทรายงามไม่ไว้ใจหรือไม่เชื่อมั่นผู้รับผิดชอบโครงการของผู้บริหารเทศบาลตำบลสันทรายงาม

คำชี้แจง

เนื่องด้วยการจัดทำแผนพับประชาชนสัมพันธ์ การศึกษาความเป็นไปได้โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า เกิดความผิดพลาดพิมพ์ข้อความผิด จึงขอแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องมายังท่านและขออภัยมายังท่าน ขอแก้ไขข้อความ ข้อ ๗ จากเทศบาลตำบลสถานลงนามในสัญญาจ้างเอกชน เป็น เทศบาลตำบลสันทรายงาม ลงนามในสัญญาจ้างเอกชน

๓. ขอรทราบ ว่า โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า กับโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยโครงการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นโครงการเดียวกันหรือไม่และสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม พิจารณาเห็นชอบโครงการใดหรือพิจารณาเห็นชอบทั้ง ๒ โครงการ ถ้าเป็นโครงการเดียวกันมีเหตุผลใดชื่อโครงการไม่เหมือนกัน เป็นการปกปิดข้อมูลบางส่วนหรือไม่โครงการ

คำชี้แจง

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นโครงการเดียวเท่านั้นที่เทศบาลตำบลสันทรายงามเสนอ ไม่มีการเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล หรือเสนอโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย แต่อย่างใดจึงไม่มีเหตุผลและความจำเป็นอื่นใดที่ต้องปกปิดข้อมูลของโครงการ ฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายบุญล้วน บุญเสียม)

ประธานสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม

สำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๕๓๓๘ ๘๐๕๙

เกี่ยวกับเรา ▾ โครงการของรัฐ ข่าวประชาสัมพันธ์ กฎหมาย แนวคำพิพากษา มุมความรู้ ▾

- ✔ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่ามะม่วง - คอนสัง ระหว่าง กม.24+135 - กม.25+809 09 มี.ค. 2565 3
- ✘ โครงการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบ ถนนสาย ๖๘.3005 แยก กม.314 - อ.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 07 มี.ค. 2565 1
- ✘ โครงการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบโครงสร้างต่างระดับ บริเวณจุดตัด กม.35 ถนนสาย สค.2055 แยก กม.35 - เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม 07 มี.ค. 2565 1
- ✔ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า 06 มี.ค. 2565 10
- ✘ โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดการมูลฝอยของกรรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดปทุมธานี 06 มี.ค. 2565 88
- ✔ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควนคูม 0102 ตอน ยางสีสุราช-ห้วยพลับพลา ระหว่าง กม.72+200-กม.72+825... 05 มี.ค. 2565 1
- ✔ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอนควนคูม 0101 ตอน มหาสารคาม-วาปีปทุม ระหว่าง กม.26+700-กม.30+000... 05 มี.ค. 2565 1
- ✔ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควนคูม 0101 ตอน มหาสารคาม-หนองจอน ระหว่าง กม.2+480 -... 05 มี.ค. 2565 4
- ✔ โครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) พร้อมสถานีตรวจสอนน้ำหนักจุดตัด ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน มาฮิน - ชัยมงคล จ.อุดรธานี (โครงการของสำนักงานควนคูมป่าหมึก... 04 มี.ค. 2565 1
- ✔ ซ่อมแซมสะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายน้ำ ร.1๖-6๘ ท่ามา-บางแก้ว กม.1+160 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 04 มี.ค. 2565 1
- ✔ โครงการสำรวจและออกแบบพร้อมเตรียมการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.อินทร์บุรี - อ.สามโก้ ตอน บ.หนองบัว - โคตาล ตอน 2 ระหว่าง กม.61+000 - กม.71+665 02 มี.ค. 2565 0

โครงการรัฐ

ชื่อโครงการ

ชื่อภาษาไทย : โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า

ชื่อภาษาอังกฤษ :

เหตุผลความจำเป็น

ตามที่ พหลฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหามลพิษอย่างรุนแรงอย่างเป็นรูปธรรม และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยมีการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องต่อไป ประกอบกับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นและภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดให้มีการจัดการขยะในรูปแบบของการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมุ่งเน้นให้มีระบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบครบวงจรและถูกสุขลักษณะ และให้ความสำคัญต่อการนำขยะมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดการกำจัดมูลฝอยให้ดำเนินการหลายวิธีซึ่งรวมถึงการนำขยะมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน จึงได้นำประเด็นด้านการจัดการขยะมูลฝอยเข้าปรึกษาหารือในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าควรกำหนดให้มีการจัดหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมอยู่ห่างไกลจากชุมชนในระยะที่เหมาะสมและวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะต้องไม่กระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม วิธีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการนำขยะมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน ซึ่งตาม ๑๐ ขั้นตอนการพัฒนาโครงการดังกล่าวของกระทรวงมหาดไทยจะต้องมีการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทำความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอย และการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยหรือใช้จากชุมชน
- ๑ เพื่อให้ประชาชนในตำบลสันทรายงาม และบริเวณพื้นที่ข้างเคียงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ได้ทำความเข้าใจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ
- ๒ เพื่อนำความคิดเห็นความคิดเห็นที่ได้รับจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการ มาพิจารณาพร้อมกับข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และสรุปให้เป็นไปตามหลักวิชาการในการดำเนินโครงการ
- ๓ เพื่อสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นของประชาชนในตำบลสันทรายงามเกี่ยวกับโครงการกำจัดเศษวัสดุมูลฝอย หรือใช้จากชุมชนโดยการนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า
- ๔ เพื่อสรุปเสนอแนะของประชาชนในการประกอบการพิจารณาของสภาท้องถิ่น
- ๕ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลสันทรายงาม

สาระสำคัญ

ปัจจุบัน จังหวัดเชียงรายไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่สามารถดำเนินการบริหารจัดการได้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่เพียงพอ รวมถึงไม่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งปัญหามลพิษมูลฝอยนั้นจะยิ่งทวีความรุนแรงตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและตามการพัฒนาของเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้เทศบาลตำบลสันทรายงามเห็นความสำคัญของปัญหามลพิษในขนาด ประกอบกับตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดหน้าที่ของเทศบาลมาตรา ๕๐ มีหน้าที่ต้องรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จึงกำหนดให้มีการจัดตั้งโครงการศูนย์บริหารจัดการขยะ มูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษโดยกำจัดขยะมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีแบบผสมผสานและมีระบบการควบคุมมลพิษได้มาตรฐานและทันสมัย โดยจะนำความร้อนที่ได้จากกระบวนการกำจัดขยะมูลฝอยไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า อันจะเป็นการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน จึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่ตั้งโครงการฯ โดยยึดหลักกระบวนการตามประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการโครงการดังกล่าว

รายละเอียดการดำเนินการตามโครงการ

- ๑ ก่อสร้างและดำเนินโครงการศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอยแบบปรับปรุงแบบเผาตรงที่ถูกสุขลักษณะ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ๒ สามารถรองรับปริมาณขยะสูงสุด ๕๐๐ - ๗๐๐ ตันต่อวันไม่มีขยะมูลฝอยตกค้าง แก้ไขปัญหามลพิษในจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๓ กำลังผลิตกระแสไฟฟ้าติดตั้ง ๕.๕ เมกะวัตต์และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๘.๐ เมกะวัตต์
- ๔ ติดตั้งระบบจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ จึงไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัย วิธีชีวิต หรือชุมชน

ท้องถิ่น

- ๕ เพิ่มอัตราการจ้างงานในท้องถิ่น ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ และรองรับความเจริญของจังหวัดเชียงรายในอนาคต
- ๖ เทศบาลตำบลสันทรายงาม คัดเลือกและมอบหมายให้เอกชนเป็นดำเนินการในรูปแบบ BOO (Build, Own and Operate) โดยเอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง 100% เติบโตตลอดอายุโครงการ และเป็นเจ้าของโครงการทั้งหมด เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐและเพื่อให้ได้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระยะเวลาสัญญาของโครงการ ๒๕ ปี

ผู้ดำเนินการ

สังกัด ราชการส่วนภูมิภาค/ท้องถิ่น กรม เทศบาลตำบลสันทรายงาม
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ ต้นประเสริฐ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลสันทรายงาม

รายงานผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้างตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชุมชนได้รับทราบและกำหนดมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมผลกระทบต่อชุมชน เช่น การกระจายรายได้สู่ชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ทั้งนี้ มาตรการที่กำหนดจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ด้านสาธารณสุข และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ต่อประชาชนทั่วไป :

ระยะดำเนินการ กำหนดมาตรการบรรเทาและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการเดินระบบของโครงการในด้านคมนาคมขนส่ง ระยะ ด้านเสียง ด้านคุณภาพอากาศและอากาศเสียที่ปล่อยออกจากปล่อง ด้านน้ำเสียและน้ำชะขยะ และด้านสังคมจากการเข้ามาของแรงงาน พร้อมทั้งรายงานผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างดำเนินการให้ชุมชนได้รับทราบ และกำหนดมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมผลกระทบต่อชุมชน เช่น การกระจายรายได้สู่ชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมถึงสาธารณูปโภคของชุมชนที่จะได้รับการสนับสนุนจากโครงการผ่าน "กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่โรงโรงไฟฟ้า" ทั้งนี้ มาตรการที่กำหนดจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ด้านสาธารณสุข และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประมาณการค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน : 2,000,000,000 บาท
ที่มาของเงิน : งบประมาณของหน่วยงาน

สอบถามข้อมูลได้ที่

ชื่อ-สกุล : นายไพโรจน์ ตันประเสริฐ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลสินทรายงาม
สังกัด : ราชการส่วนภูมิภาค/ท้องถิ่น
กรม : เทศบาลตำบลสินทรายงาม
E-mail : sunsaingam@hotmail.co.th
โทรศัพท์ : 053188059
โทรสาร :

ข้อมูลโครงการ

ไฟล์ข้อมูลโครงการ

ชื่อไฟล์	รายละเอียดไฟล์แนบ
	ADM25700417_06012022163008.pdf

แผนที่โครงการ

ไฟล์แผนที่โครงการ

ชื่อไฟล์	รายละเอียดไฟล์แนบ
----------	-------------------

การรับฟังความคิดเห็นด้วยวิธีอื่น ๆ

วิธีการ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	สถานที่	รายละเอียดอื่น ๆ
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย	15/01/2565	21/01/2565	หอประชุมประจำหมู่บ้าน	ชี้แจงผลกระทบต่างๆโดยละเอียด ร่วมกับที่ปรึกษา
การประชาพิจารณ์	22/01/2565	26/01/2565	หอประชุมประจำหมู่บ้าน	รายหมู่บ้าน ของทต สินทรายงามทั้ง7หมู่ และพื้นที่ตำบลใกล้เคียงรัศมี3 กิโลเมตรอีก5หมู่ ร่วมกับที่ปรึกษา
การสัมภาษณ์รายบุคคล	22/01/2565	26/01/2565	หอประชุมประจำหมู่บ้าน	มีสัมภาษณ์โดยให้มีการกรอกแบบสอบถามรายบุคคล ณ ที่มีการจัดประชุมประชาพิจารณ์ รายหมู่บ้าน ของทต สินทรายงามทั้ง7หมู่ และพื้นที่ตำบลใกล้เคียงรัศมี3 กิโลเมตรอีก5หมู่ ร่วมกับที่ปรึกษา
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	22/12/2564	24/12/2564	โรงไฟฟ้าสระบุรี	พาประชาชน,ผู้นำของสินทรายงามไปศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าห้วยผะ จังหวัดสระบุรี เพื่อให้ตัวแทนภาคประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าขยมากยิ่งขึ้น

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

26/12/2564

26/01/2565

หอ
ประชุม
ประจำ
อำเภอ

ประชุมกับผู้นำและตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านของกิ่งตำบลสนทรายงาม เพื่อบำรุง
และหามติที่จะดำเนินการโครงการ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ โดยมีการ
วางแผนงานและแผนปฏิบัติการร่วมกัน

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ข้อมูลที่ : 1

วันที่สรุป :

ข้อเท็จจริงจากการรับฟังความคิดเห็น :

ผลการวิเคราะห์และสถิติ :

ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อน :

เหตุผลความจำเป็น (กรณีจำเป็นต้องดำเนินโครงการต่อ) :

มาตรการป้องกัน/แก้ไข/เยียวยา :

ไฟล์แนบ : [ADM25700417_28012022155652.pdf](#)

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนพยุหะโลภ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 0 2283 4459,4487 สายด่วนรับฟังความคิดเห็น 09 6806 0962 โทรสาร 0 2283 4525